

# การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2566



กระทรวงแรงงาน  
Ministry of Labour

"แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำและมีหลักประกันทางสังคมที่ดี"



หน้าหลัก [แนะนำกระทรวง](#) [รวมแรงงาน](#) [ITA สป.รจ.](#) [พนักงาน/ลูกจ้าง](#) [ผู้ประกอบการ](#) [นักวิชาการ](#) [กฎหมายแรงงาน](#) [อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ](#) [FAQ](#) [ติดต่อเรา](#)

## ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2566

# หน้าแรก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2566

670 11 ส.ค. 2566



วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2566 ที่ประชุมรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์ รมณีนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

### 1. ระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามวาระการประชุม ได้แก่เรื่องรับรองรายงานการประชุม จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน1 เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง

### 2. สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าประชุม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 5 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 4 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน ที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง 4 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คนโดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม

### 3. ความเห็นที่ประชุม (การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม)

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการฯ กลุ่มจังหวัดที่จัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน และผู้ได้รับการคัดเลือกฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด พ.ศ. 2552 และระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 36 จังหวัดแล้วมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 32 จังหวัด 2. ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด จำนวน 4 จังหวัด

เรื่องอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. โครงการสัมมนาสัญจรกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2566 และการกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

มติที่ประชุม รับทราบ

2. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างว่าด้วยการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด พ.ศ. 2552

มติที่ประชุม มอบหมายให้นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ร่างแก้ไขระเบียบเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาต่อไป โดยให้มีผลใช้บังคับในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในวาระถัดไป

#### 4. การนำผลการจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผู้แทนฝ่ายได้มีการขอให้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการค่าจ้างฯ ข้อ 10 (3) และ (4) เนื่องจากระเบียบมีความไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติมีการใช้ดุลยพินิจในการตีความตามระเบียบที่ความแตกต่างกันทำให้ผลการสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ